

ชื่อเรื่อง	ศึกษาเปรียบเทียบการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มทรัพยากรกับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ผู้จัดทำ	ณัฐนรี ทองดีพันธ์
หลักสูตร	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.วิภา จงรัชชศาสตร์
วันที่อนุมัติผลงาน	พฤษภาคม 2554
จำนวนหน้า	170
คำสำคัญ	การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

#### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรกับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงบการเงินและรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 96 บริษัทโดยใช้แบบตรวจรายการ (Check list) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณานำเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และจำนวนร้อยละ (Percentage) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ไคร้สแควร์ (Chi-Square)

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในภาพรวมบริษัทในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในประเด็นการเผยแพร่ข่าวสารจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องสำรวจกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ เรื่องเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเรื่องหมั่นวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา ส่วนประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ ประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเด็นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ประเด็นการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ประเด็นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ประเด็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญสถิติ 0.05 โดยบริษัทในกลุ่ม

ทรัพยากรทั้งหมดมีการเปิดเผยและบริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเปิดเผยเรื่องดังกล่าวแต่เพียงบริษัทส่วนใหญ่เท่านั้น

จากการศึกษานี้ยังพบว่าบริษัทในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เปิดเผยข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ในลักษณะเชิงคุณภาพมีเพียง 1 บริษัทที่เปิดเผยข้อมูลในเชิงปริมาณในประเด็นการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม .

นอกจากนี้ยังพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีการจัดทำรายงานตามความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี โดยไม่มีการจัดทำแยกเป็นส่วนต่างหากในรายงานความยั่งยืน

ดังนั้นบริษัทควรจะทำกรรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแยกต่างหากในรูปรายงานความยั่งยืน และมีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงปริมาณ เพื่อความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทควรให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ของบริษัทในสังคมระยะยาวและเพื่อรองรับมาตรฐาน ISO 26000 ในอนาคต